

# 'จีดีพีเกษตร' ไตรมาสแรกหดตัว 4.8%

กรุงเทพฯ • "สศก." เผย ภัยแล้ง-โควิด จุดจีดีพีเกษตรไตรมาสแรก หดตัว 4.8% ขณะปศุสัตว์เพิ่ม เหตุความต้องการบริโภค ขยายตัว คาดทั้งปีจีดีพีโตแค่ 0.3%

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร (จีดีพีเกษตร) ช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 หดตัว 4.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปี 2562

โดยสาขาพืช สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร หดตัวลง ขณะที่สาขาปศุสัตว์ และสาขาป่าไม้ยังคงขยายตัว สาเหตุหลัก มาจากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง ผลกระทบ จากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเมื่อ พิจารณาแต่ละสาขา พบว่า สาขาพืช หดตัว 7.3% เป็นผลจากผลผลิตข้าวนาปรัง อ้อย โรงงาน และมันสำปะหลัง ลดลง เนื่องจาก สถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง ทำให้ผลผลิต เสียหาย และมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกและการเติบโตของพืช ส่งผลให้ ผลผลิตต่อไร่ลดลง

สำหรับผลผลิตพืชที่สำคัญของไตรมาส 1 ได้แก่ ข้าวนาปรัง มีเนื้อที่เพาะปลูกลดลง

จากปีที่ผ่านมา 41.2% ผลผลิตลดลง 41.6% อ้อยโรงงาน ผลผลิตลดลง 12.7% และ มันสำปะหลัง มีผลผลิตลดลง 5.4% นอกจากนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน และลำไย มีผลผลิตลดลงเช่นกัน เนื่องจาก ภาวะภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ ต้นพืชไม่สมบูรณ์ ผลผลิตน้อย และ คุณภาพลดลง

นายระพีภัทร์ กล่าวอีกว่า สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 3.8% เป็นผลจากปริมาณความต้องการบริโภคทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกษตรกรขยายการผลิต ประกอบกับประเทศไทยมีการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด ตลาด ต่างประเทศมีความเชื่อมั่นโดยเฉพาะผลผลิต ไก่เนื้อที่ตลาดส่งออกหลัก เช่น ญี่ปุ่น จีน และ สหภาพยุโรป มีความต้องการนำเข้าเพิ่มขึ้น

ผลผลิตสุกร มีความต้องการบริโภค ในประเทศและการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยราคา สุกรที่ปรับตัวสูงขึ้น จูงใจให้เกษตรกรขยาย การผลิต ผลผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก เกษตรกรมีการจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ มากขึ้น ส่งผลต่อการออกไข่ของแม่ไก่ และ

นํ้ามันดิบเพิ่มขึ้น เนื่องจากการบริหารจัดการ ฟาร์มที่ดี และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สำหรับภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 คาดว่าจะขยายตัว 0.3% โดยสาขาปศุสัตว์ สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และ สาขาป่าไม้ ยังคงขยายตัวได้ มีการบริหารจัดการ ทั้งในด้านการผลิตและการตลาดที่ดี สำหรับ สาขาพืชมีแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้นในช่วง ครึ่งปีหลัง โดยคาดว่าจะสามารถทำการ เพาะปลูกได้ตามฤดูกาลปกติ

อย่างไรก็ตามจากการหดตัวลงมากในช่วง ไตรมาส 1 ทำให้สาขาพืชในภาพรวมยังมี แนวโน้มหดตัว เนื่องจากผลผลิตพืชสำคัญ ในปี 2563 มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะข้าว อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ สับปะรดโรงงาน

ทั้งนี้ ปัจจัยบวกที่ส่งผลให้ภาคเกษตร ขยายตัวคือ ความต้องการสินค้าเกษตรมีโอกาส เพิ่มมากขึ้น หลังจากสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 ที่คาดว่าจะเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย จะทำให้มีความต้องการสินค้าอาหาร เพิ่มมากขึ้น

24 มีนาคม 2563